

# คู่มือออนไลน์

(19 ธันวาคม 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

## เมื่อชีวิตประสบปัญหา ขอให้คิดเสียว่า ปัญหาจะอยู่กับเราไม่นาน เดียวก็จากไป

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้เขียนมาจากแดนไกล ประเทศนอร์เวย์ คุณผู้ใช้นามแฝงว่า ว่านสี่สวย เกิดวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2508 เวลา 19.45 น. อุดรธานี เพศหญิง

อย่างที่ผมได้พูดไปในตอนที่แล้วว่า มนุษย์ทุกคนมีดาว 9 ดวงในจักรราศีเท่าๆกัน แต่โชคดีหรือโชคร้ายไม่เหมือนกัน

ดวงชะตาของคุณว่านสี่สวยก็เช่นกัน

ดวงดาวในจักรราศีของคุณว่านสี่สวย ส่งผลคืออย่างยิ่งในการไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดน นอกจากนี้ดวงชะตายังบอกอีกว่า คุณจะมีคู่เป็นคนจากแดนไกล

แต่พื้นชะตาเดิมก็บอกอีกเช่นกันว่า ดวงเรื่องคู่ครองของคุณไม่ดีนัก อาจจะต้องมีการหย่าร้าง หรือ แยกทางกัน หรือ อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ค่อยมีความสุขในเรื่องชีวิตคู่

ทั้งนี้ เพราะพื้นเดิมของคุณเป็นคนที่ยึดมั่นจะมีความทุกข์อยู่ในใจ บางเรื่องอาจจะไม่ลำบาก ทุกข์ร้อนจนต้องทุกข์ใจ แต่คุณก็ทุกข์ใจไปก่อนแล้ว จึงควรจะปรับทัศนคติเสียใหม่ เพื่อว่าจะได้มีความสุขมากขึ้น

นอกจากนี้ ดวงชะตายังบอกอีกว่า ความสัมพันธ์กับน้องๆของคุณดูทำว่าน่าจะมีปัญหา คือ อาจจะพึ่งพาไม่ได้ หรือ ไม่ค่อยได้ติดต่อกัน หรือ อาจจะไม่มีน้องเลยก็ได้

คำถามที่หนึ่ง จะมีโอกาสได้ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนบ้างไหมคะ

ดวงชะตาค่อนข้างจะกำกวมกัน เพราะภพกัมมะแสดงผลไม่ค่อยชัดเจน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง และ การงานค่อนข้างจะเลี้ย

เนื่องจากคุณไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณมาพอ ผมจึงจะตอบตามลักษณะของดวงดาวว่า ภพเรื่องการเงินของคุณค่อนข้างจะผันผวน เปลี่ยนแปลง และหนักไปในทางเสียหายมากพอสมควร

ดังนั้น หากคุณมีงานทำมาก่อน ก็มักจะไม่ค่อยยืดยาว ต่อเนื่อง แต่มักจะต้องเปลี่ยนแปลง หรือ เปลี่ยนงานบ่อยๆ และถึงแม้จะทำงาน ผลตอบแทนจากอาชีพการงานก็ไม่ค่อยจะคุ้มค่า หรือ คຸ້ມกับแรงกาย แรงใจที่ทุ่มเทลงไป

ผมคงจะพยากรณ์ในเรื่องงานแค่นี้ละครับ

คำถามที่สอง จะมีโอกาสที่จะเป็นหม้ายตอนไหน

เป็นคำถามที่เมื่อผมได้ฟังจากผู้ที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาแล้ว จะรู้สึกเศร้าใจทุกครั้ง เพราะการถามแบบนี้ ผู้ถามจะต้องประสบกับเรื่องเลวร้าย หรือ ไม่พึงประสงค์มากมายพอสมควร

ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจเช่นเดียวกันด้วย ก็ขอแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อคุณว่าน่ีสวยมาด้วยครับ

พยากรณ์จากดวงชะตาของคุณจะเห็นว่า นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. 2555 เป็นต้นมา เรื่องที่ค่อนข้างจะสะเทือน หรือ เสียหายก็จะเป็นเรื่อง คู่ครอง หรือ หุ่นส่วน

หากคุณไม่มีหุ่นส่วน ก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นเรื่องคู่ครอง ซึ่งอาจจะทำให้ชีวิตคู่มีปัญหา หรือ คู่ครองเจ็บป่วยก็เป็นได้ ผลกระทบของดาวในเรื่องนี้จะสิ้นสุดในเดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2558 หรือ ปีหน้า นี้เอง

แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น ก็จะต้องระวังเรื่องสูญเสีย การทุกข์ใจทุกข์กาย มีค่าใช้จ่ายมาก จนอาจเป็นหนี้เป็นสิน หรือ สุขภาพย่ำแย่จนอาจเจ็บไข้ได้ป่วย

แต่ผมคงจะไม่ตอบคำถามนะครับว่า คุณจะเป็นหม้ายเมื่อไหร่ แต่ขอบอกว่า ควรจะใส่ใจดูแล สุขภาพของคู่ครองเอาไว้ด้วยนะครับ

คำถามสุดท้าย บั้นปลายชีวิตจะได้กลับไปอยู่ไทยหรือเปล่า (ตอนนี้อาศัยอยู่ต่างประเทศละ)

อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่า ดวงชะตาของคุณส่งผลดีในเรื่องการอยู่ในดินแดนห่างไกล หรือ ทำงานติดต่อกับต่างประเทศ

แต่นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา คุณอาจจะรู้สึกเป็นทุกข์ อาจจะรู้สึกว่าการอยู่ต่างประเทศไม่ดี แต่นั่นจะเป็นเพียงเรื่องชั่วคราว

แต่เมื่อถึงปีพ.ศ. 2563 คุณก็จะรู้สึกดีขึ้นครับ ถึงตอนนั้น คุณอาจจะไม่อยากจะกลับมาเมืองไทยก็ได้

หวังว่าคำตอบของผมจะมีส่วนช่วยให้คุณตัดสินใจนะครับ ก็ขอให้พบแต่หนทางที่ดีนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณว่านสีสวย ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้ว อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ [thammathipty@gmail.com](mailto:thammathipty@gmail.com) แล้วผมจะนำมา ตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณพี่ชายคุณน้อง ครับ

